



จดหมายข่าว มทร.อีสาน

RMUTI Newsletter

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกรกฎาคม 2551

www.rmuti.ac.th

เอกสารประชาสัมพันธ์ของศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษาของ มทร.อีสาน ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เพื่อนำเผยแพร่ออกอากาศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2551 โดยได้ไปบันทึกเทปเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ณ สถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.



มทร.อีสาน กิจศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมแห่งแรกในภาคอีสาน

มทร.อีสาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคใกล้เคียงให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดตั้งศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ศทอ.) หรือ Center of Industrial Instrument Calibration : CIC ขึ้นที่ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์ดังกล่าวประกอบด้วยห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาทางไฟฟ้า ห้องมาตรวิทยาทางกล และห้องมาตรวิทยาทางอุณหภูมิ โดยใช้งบประมาณลงทุนเบื้องต้นกว่า 16 ล้านบาท เพื่อให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบที่ใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานสากลและมาตรฐาน ISO 9000 และให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมแห่งนี้ถือเป็นแห่งแรกในภาคอีสานที่สมบูรณ์แบบที่สุด ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ ภาคอีสาน ต้องนำเครื่องมืออุตสาหกรรมไปทำการสอบเทียบเครื่องมือวัด ใกล้เคียงกรุงเทพฯ ซึ่งทำให้สูญเสียเวลาเสียค่าขนส่งมาก และต้องเข้าคิวรอนาน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเครื่องมือวัดค่อนข้างสูง ฉะนั้นศูนย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่รองรับการให้บริการได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญ ราคาค่าบริการถูกกว่ากรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

ขณะนี้ มีโรงงานอุตสาหกรรมแสดงความจำนงที่จะเข้าไปใช้บริการกับทางศูนย์ฯ แล้วกว่า 250 แห่ง แต่ทั้งนี้ศูนย์ฯ ไม่ได้ให้บริการเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เท่านั้น แต่มีเป้าหมายที่จะ ขยายไปยังโรงพยาบาล สถานประกอบการ ต่าง ๆ



ที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ต้องได้มาตรฐานสากลและมีความแม่นยำสูง เช่น ปรอทิวัดอุณหภูมิ เครื่องมือการแพทย์ ชนิดอื่น ๆ อีกด้วย

มทร.อีสาน

MOU ร่วมมือทางวิชาการกับ อสมท

มทร.อีสาน โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับ นายวงศวิชัย วิจารณ์รงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สำนักวิทยุและกิจการพิเศษ ผู้รับมอบอำนาจจากองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมแคสเสด ผศ.ดร.รัชนีวรรณ การค้า คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน เลขานุการโครงการได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชนของ มทร.อีสาน กับ อสมท. ในเบื้องต้น อสมท. ได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วน ในการจัดทำห้องส่งกระจายเสียงวิทยุ FM 95.75 MHz. อสมท. นครราชสีมา (MCOT-Modern Radio Korat) โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความอนุเคราะห์ในลักษณะของ การให้เช่าสถานที่ บริเวณชั้นล่างของคณะวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ประมาณ 81 ตารางเมตร บริเวณระหว่างที่ทำการ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ทั้งนี้ อสมท. เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และค่าสาธารณูปโภคที่จะเกิดจากการดำเนินกิจการของ อสมท. เองทั้งหมด โดยจะเริ่มดำเนินการทดลองออกอากาศตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2551 เป็นต้นไป

อนึ่ง อสมท. ได้มีข้อตกลงและยินดีที่จะอนุญาตให้ มทร.อีสาน ใช้สถานีวิทยุดังกล่าวร่วมเป็นสถานที่ฝึกงานภาคสนามและร่วมจัดสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยินดีที่จะประชาสัมพันธ์กิจกรรมข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเผยแพร่สู่สาธารณชน นอกจากนี้ทาง อสมท. ยังมีกำหนดการ ที่จะทำพิธีเปิดสถานีวิทยุความร่วมมือ อสมท. - มทร.อีสานอย่างเป็นทางการประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2551 พร้อมทั้งจะจัดกิจกรรมเผยแพร่ความร่วมมือดังกล่าวสู่สาธารณชน ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง อสมท. อีกด้วย



การประชุมสภา มทร.อีสาน ครั้งที่ 6/2551

มทร.อีสาน ได้จัดการประชุมสภา มทร.อีสาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมแคสเตรอาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างเวลา 13.30 – 17.30 น. มีวาระการประชุมดังนี้

- พิจารณานุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
- พิจารณานุมัติร่างข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ....
- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2548 – 2551)
- การจัดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์
- รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี มทร.อีสาน
- พิจารณานุมัติร่างระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วยโครงการบริการสังคมของหน่วยงานใน มทร.อีสาน พ.ศ....
- พิจารณานุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม
- พิจารณานุมัติให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2550 เพิ่มเติม
- พิจารณาให้ความเห็นชอบการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันหรือสำนัก
- พิจารณาการอนุมัติทุนต่อเนื่องให้แก่นักศึกษาจาก ส.ป.ป. ลาว ประจำปีการศึกษา 2551
- พิจารณานุมัติการลงทะเบียนเรียน และการยกเว้นค่าเล่าเรียนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2551
- พิจารณานุมัติเงินรายได้สะสมของ มทร.อีสาน วช.สกลนคร เพื่อปรับปรุงสำนักงานคณบดี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
- พิจารณานุมัติปรับปรุงหลักสูตรโดยเปลี่ยนรหัสรายวิชาจากรหัสรายวิชาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเป็นรหัสรายวิชาตามโครงสร้างใหม่ของ มทร.อีสาน
- พิจารณานุมัติเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ วช.สกลนคร
- พิจารณานุมัติเปิดสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคสมทบคณะเทคโนโลยีสังคม วช.ภาพสินธุ์
- พิจารณานุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

มทร.อีสาน จัดตั้งกองทุนให้บริการบุคลากรภายใน

ตามที่ มทร.อีสาน ได้มีประกาศเรื่องการจัดตั้ง “กองทุนสวัสดิการภายใน มทร.อีสาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสมทุนและจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่บุคลากร ประเภทของการจัดสวัสดิการภายในเช่น การออมทรัพย์ การให้กู้เงิน การเคหะสงเคราะห์แม่บ้านกิจสงเคราะห์ การกีฬาและนันทนาการ การให้บริการร้านค้าสวัสดิการ การฝึกอาชีพเพื่อเสริมรายได้ ช่วยเหลือค่าเดินทาง ทุนการศึกษาหรือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น สมาชิกมี 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สมาชิกสมทบ ได้แก่ สมาชิกสามัญหรือวิสามัญที่พ้นจากการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยแล้ว

ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สมัครเป็นสมาชิกและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **อ.วิชัย สายคติภรณ์** หัวหน้าแผนกบริการและสวัสดิการ กองกลาง โทร.เบียบและประกาศเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในได้ที่ www.rmuti.ac.th

มทร.อีสาน เตรียมพร้อมสนองพระราชดำริ เร่งศึกษางานปลูกพืชสมุนไพร

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช **มทร.อีสาน** จากทุกวิทยาเขตนำโดย **อ.อนุสรณ์ อวาระกุล** ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและศูนย์ฝึกอาชีพหนองระเวียง ได้เข้าศึกษาดูงานแปลงทดลองปลูกพืชสมุนไพร และวิธีผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำของ **อ.สนั่น ขำเลิศ** ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับโครงการนี้ทำนอการบริติ **มทร.อีสาน** **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** ได้เห็นชอบและมอบหมายให้สถาบันวิจัยและฝึกอบรม ดำเนินการจัดทำโครงการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสนองพระราชดำริฯ และทางโครงการอนุรักษ์ฯ จะให้การสนับสนุนในการประสานงานกับสำนักงานงบประมาณในส่วนของการของบประมาณการศึกษาเรื่องนี้อีกด้วย ขอสรุปในเบื้องต้นจะทำการนำต้นพันธุ์สบู่ดำปลูกพร้อมกันทุกวิทยาเขต ของ **มทร.อีสาน** แห่งละ 1 ไร่ ในวันสงกรานต์ปี พ.ศ. 2552 ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด เมื่อครบ 1 ปี จะมีการประเมินผลการศึกษาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง

จากสภาวะราคาน้ำมันแพงในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะเป็นวิกฤตในอนาคตที่หลายฝ่ายกำลังหาทางออกเกี่ยวกับพลังงานทดแทนนั้น น้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้

สบู่ดำเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูง 2 – 7 เมตร อายุยืนไม่น้อยกว่า 20 ปี สามารถนำเมล็ดมาผลิตเป็นน้ำมันใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยไม่ต้องใช้น้ำมันชนิดอื่นผสมอีก เป็นพืชสมุนไพรรักษาโรคได้ด้วย ใช้ปลูกเป็นแนวรั้วเพื่อป้องกันสัตว์เลื้อยเข้าทำลายพืชผลได้เนื่องจากมีสารพิษ Hydrocyanic Acid มีกลิ่นเหม็นเขียว เมล็ดมีสีดำยาวประมาณ 1.7–1.9 ซม. หนาประมาณ 0.8 – 0.9 ซม. ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด ปักชำหรือเพาะเนื้อเยื่อ จะให้ผลผลิตประมาณ 8 – 9 เดือน หลังปลูกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ <http://aopdm0.1.doac.go.th/data/physicnut21.htm>



ปลูกป่าหม้อแกлля เจริญพระเกียรติ

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นการรณรงค์เพื่อลดปัญหาโลกร้อน **มทร.อีสาน** ได้อนุมัติให้แผนกงานภูมิทัศน์ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ กองกลาง ดำเนินการจัดทำ **โครงการปลูกป่าหม้อแกлля เจริญพระเกียรติ** โดยมีทำนอการบริติ **รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง** เป็นประธานในการนำกลุ่มคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมปลูกต้นไม้ จำนวน 199 ต้น ณ บริเวณศูนย์กลาง **มทร.อีสาน** เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551



กิจกรรมโครงการคลินิกเทคโนโลยี

ผศ.ดร.วิเชียร อุ่นเรือน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม ได้นำคณาจารย์ในโครงการคลินิกเทคโนโลยีออกเยี่ยมชมให้คำปรึกษาและบริการข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 ในเขตพื้นที่ จ.นครราชสีมา ดังนี้ เวลา 9.00 น. นายกเทศมนตรี ต.ด่านเกวียน **คุณชรินทร์ เปลี่ยนระโทก** พาชมอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ณ อาณาจักรเครื่องปั้นดินเผา ด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน 11.00 น. ชมความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาต้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบบ้านท่าแดง ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย และ 14.00 น. นายกเทศมนตรี ต.พิมาย **คุณกรรณิการ์ พัฒนพิระเดช** พาเยี่ยมชมชมรมนวดแพทย์แผนไทย



สท. ฝึกอบรมระบบ ESS

ผศ.ไพฑูรย์ พุทธิมงคล ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สท.) เป็นประธานเปิดโครงการอบรม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ESS) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของ มทร.อีสาน เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้งานระบบและสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.เอกชัย แซ่จิ่ง และ อ.เจนจิรา อนันต์กาล จากฝ่ายสารสนเทศเพื่อการบริหาร เป็นวิทยากรระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารสำนักวิทยบริการฯ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (ESS : Education Service System) เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร นักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.อีสาน 5 วิทยาเขต ในระบบ ต่าง ๆ ดังนี้

- ระบบงานบริการนักศึกษา (Student Service System)
- ระบบบริการทั่วไป (General Service System)
- ระบบงานบริการอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษา (Lecture Service System)
- ระบบบุคลากร (Human Resource System)
- ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll System)
- ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (Student Loan System)
- ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance System)
- ระบบติดตามผลการรายงานเป้าหมายตัวชี้วัด (KPI System)
- ระบบรายงานข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System)
- ระบบงานรับสมัครนักศึกษาใหม่ (E-Admission System)



อบรมระบบ ERP ให้ ข.ขอนแก่น

ผศ.ยิ่งศักดิ์ พุทธิรักษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) ให้แก่ บุคลากรที่ต้องปฏิบัติงานจริงของ ข.ขอนแก่น โดยมี อ.ยุพิน สุทธิกิจพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและ ผอ.กองคลัง เป็นผู้ชี้แจงและบรรยายระหว่างวันที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติงานกองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ศูนย์กลาง มทร.อีสาน



ประชุมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2

อ.อุดม ล้อมวงศ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 2 และเป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับ ผศ.ไพฑูรย์ พุทธิมงคล ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในหัวข้อ **การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต : ประสบการณ์และความเข้าใจ** คณบดีทุกคณะของ มทร.อีสาน และ คณาจารย์ที่เข้าประชุม ได้ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ เล่าเรื่อง (Storytelling) และการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ท่านละ 5 – 10 นาที ในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ



ถวายเป็นพระราชกุศล

พระราชพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี ได้เดินทางมารับบริจาคสิ่งของและแสดงธรรม ซึ่งจัดขึ้นโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าฟังธรรมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารสาขา วิชาสถาปัตยกรรม ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็น จำนวนเงิน 46,044.- บาทและสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดอีกจำนวน 7 คันรถ



มทร.อีสาน พัฒนาบุคลากรด้านกีฬา

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของ มทร.อีสาน และให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของมวลชนเพื่อความเป็นเลิศในด้านกีฬา ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2551 และ อ.วีรวัชร ทองยอดดี หัวหน้าศูนย์กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อภารกิจและนโยบายในการบริหารงานกีฬาของมหาวิทยาลัย ในโอกาสนี้มีคณาจารย์ของ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขตที่รับผิดชอบด้านการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมอาคารกิจการนักศึกษา



ศึกษาคุณภาพงานกีฬากรุงเทพกึ่ง

คณาจารย์ที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมกีฬากองพัฒนานักศึกษาจากทุกวิทยาเขตของ มทร.อีสาน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมกีฬา ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 30 กรกฎาคม 2551 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของ มทร.อีสาน ในโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชมณฑลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ซึ่งจะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 24 มทร.กรุงเทพ เป็นเจ้าภาพผ่านไปแล้วเมื่อมีนาคม 2551 ครั้งที่ 25 (2552) มทร.ล้านนา ครั้งที่ 26 (2553) มทร.พระนคร) ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมสนามกีฬารังนก (Bird's Nest) เป็นสนามกีฬาแห่งชาติที่ใช้เป็นสนามแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิก ปี 2008 มีพื้นที่ 258,000 ตารางเมตร จุผู้ชมได้ 100,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามแข่งขันกรีฑา และฟุตบอล และใช้เป็นสถานที่ทำพิธีเปิดและปิดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ด้วย



ร่วมงาน “มทร. อีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 3”

คณะผู้บริหารของ มทร.อีสาน ผศ.ยิ่งศักดิ์ พุทธิรักษา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.เฉลิมพล แก้วพะเนาว์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.พินิจ ณรงค์ศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปและ ผอ.กองกลาง ผศ.ดร.ทวีประภา สิทธิธก ผอ.กองพัฒนานักศึกษาและคณาจารย์เจ้าหน้าที่ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2551 ณ วข.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในปีนี้มีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การประกวดวงดนตรีลูกทุ่งไทย ประกวดอ่านทำนองเสนาะ ประกวดเดี่ยวพิน แคน ไปงลอง เป็นต้น รวมถึงการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิทยาเขตฯ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก



งาน “เปิดโลกกิจกรรม 2551”

ผศ.ชูชัย ต. ศิริวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน โครงการ “เปิดโลกกิจกรรม 2551” ซึ่งจัดโดยองค์การนักศึกษาศูนย์กลาง มทร.อีสาน ร่วมกับแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความสามัคคี งานนี้จัดขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมข้างสนามกีฬาฟุตบอล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551



มทร.อีสาน ขอเชิญร่วมถวายผ้ากฐิน 25 ตุลาคม 2551

มทร.อีสาน ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกวิทยาเขตและผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายผ้ากฐินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ณ วัดโคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2551 โดยท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร ชาติสว่าง จะเป็นประธานถวายผ้ากฐิน ตั้งองค์กฐินและฉลององค์กฐินวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551 ณ วช.ขอนแก่น

ถวายเทียนพรรษา

ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร ชาติสว่าง เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาของศูนย์กลาง มทร.อีสาน ณ วัดบ้านเกาะ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2551 รวบรวมเงินทำบุญถวายวัดได้ 15,269.50 บาท



ทอดผ้าป่าสามัคคี

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ของศูนย์กลาง มทร.อีสาน ได้ร่วมกันทำบุญทอดผ้าป่าประจำปี 2551 ณ วัดโตนด ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร ชาติสว่าง เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551



ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะศิลปกรรม

ผศ.สมิต สมิตะสิริ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ทุกท่านของคณะฯ ร่วมกิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2551 และคณะกรรมการนักศึกษาที่เป็นรุ่นพี่ได้จัด **โครงการสร้างสายสัมพันธ์ฉันพี่น้อง** มีกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในด้านสร้างสรรค์ เพื่อปลูกฝังให้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรุ่นต่อ ๆ ไปอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักวิทยบริการฯ



คณะศิลปกรรมนำนักศึกษาสร้างสรรค์งาน

Art Sea Scape 2551

อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม นำโดย **อ.นิคม กุบแก้ว** รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ **อ.ชยารัฐ จุลสุคนธ์** รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นำนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จำนวน 140 คน ไปปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับสิ่งแวดล้อมที่ทัศนทางทะเล ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2551 ณ บริเวณชายหาดเลออุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์



อบรมการบริหารพัสดุภาครัฐ

สำนักงานมาตรฐานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานคลังเขต 3 และกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร **"การบริหารพัสดุภาครัฐ"** สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค โดยมีท่านคลังเขต 3 **นายชูชัย มูลศิลป์** เป็นประธานเปิดงาน **มทร.อีสาน** ได้ส่ง **นางอมร คำมูล** หัวหน้าแผนกงานพัสดุ กองกลาง เข้าร่วมอบรมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการในเขตพื้นที่ จำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2551 ณ ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งผลเลิศ

จักสานเนมา “ผู้นำนักบริหารยุคใหม่”

นับเป็นการจุดประกายความคิดในด้านบริหารจัดการที่ดี ที่จะก่อผลเลิศในอนาคต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ได้ร่วมกับสถาบันการบริหารพัฒนาองค์กรการ (Grid Thailand) Grid Teamwork Ltd., และ AIM Management Co., Ltd. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้นำนักบริหารยุคใหม่” ให้กับบุคลากรในระดับผู้บริหารของคณะฯ และผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ของ ศูนย์กลาง มทร.อีสาน เพื่อการเตรียมเป็นนักบริหารยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยมี ผศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ระหว่างวันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2551 ณ เขาใหญ่พลาซ่ารีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา



ทำบุญครบรอบ 2 ปี

ขนวนศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

ผศ.พรพิมล ดันประวัตติ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน พร้อมด้วย คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าของคณะฯ ได้ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 2 ปี ของการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ ในโอกาสนี้ ท่านอธิการบดี รศ.ดร.วิจิตร โชติสว่าง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดห้องประชุมใหม่ของคณะฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทตั้งปักโคราช จำกัด และสมาชิกชมรมศิษย์เก่าร่วมบริจาคเงินในการจัดตั้งครั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551



นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 12

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.อีสาน โดย ผศ.ไพฑูริย์ พุททมงคล ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้นำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่หลักสูตรการศึกษาของ มทร.อีสาน ทุกวิทยาเขต ในครั้งนี้ ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2551



ส่งมอบเครื่องจักรให้แก่ กลุ่มเกษตรกร

ผศ.สุรพจน์ วัชรภากุล หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ในสาขาฯ ร่วมส่งมอบเครื่องจักรผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงปุ๋ย ซึ่งเป็นผลงานการผลิตโดยคณาจารย์ และนักศึกษาของสาขาวิชาฯ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรในอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด 10 อำเภอ อำเภอละ 1 ชุด และส่งมอบให้แก่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 8 ชุด (แต่ละชุดประกอบด้วย เครื่องตีป่น เครื่องผสม เครื่องกลบกอง เครื่องอัดเม็ด และตาข่าย) ระหว่างวันที่ 8 – 13 กรกฎาคม 2551



ใครเป็นใครในบ้านเรา

คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ชาวศูนย์กลาง มทร.อีสาน ได้รู้จักหน้าตาของคนใน “บ้านเรา” เพื่อขจัดปัญหาชื่อแต่ไม่รู้จักหน้า และเห็นหน้าแต่ไม่รู้จักชื่อ เราจะนำลงจนครบทุกคนในบ้าน



ผศ.พนิดา สวัสดิ์
(สาขาวิชาเคมีประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. (เคมี)
วท.ม. (การสอนเคมี)



นางสาวพิมพ์ผา สร้อยสูงเนิน
(สาขาวิชาเคมีประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)



นายณัฐวุฒิ สุไชยชิต
(สาขาวิชาเคมีประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมีอินทรีย์)



นางสาวสุภาพ นุญเกิด
(สาขาวิชาเคมีประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เคมี)
วท.ม. (เคมี)



ผศ.บ.รอต อาสาสะนา
(สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
ศษ.บ. (คณิต - ฟิสิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)



ผศ.อภิสิทธิ์ ไสยิด
(สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)



นายสาม ศรีสุโร
(สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)



นางสาวสุกัญญา นิลม่วง
(สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)
วท.ม. (ฟิสิกส์)



ดร.ศศิธร อินทร์นอก
(สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ)
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)



ผศ.สมศรี ผลประพุดติ
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)



ผศ.บึงอร วินิจฉัยภาค
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์/
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
พบ.ม. (สถิติประยุกต์)



ผศ.อภิญญา คิตการ
(สาขาวิชาคณิตศาสตร์ /
คณะวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)

Editor's Talk

จดหมายข่าวฉบับนี้เป็นการรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวในศูนย์กลาง มทร.อีสาน ในรอบเดือน **กรกฎาคม 2551** เป็นช่องทางที่จะ “สื่อ” เรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ท่านได้รับทราบและเก็บไว้เพื่อเป็น “หลัก” และ “ฐาน” ที่อาจใช้ “อ้างอิง” และ “อิง” ข้อมูลในยามที่ท่านต้องการใช้ **กับคำถามที่เคยได้รับว่า ทำไมไม่ทำเป็น “eNewsletter” ที่ทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย ในการจัดพิมพ์ สามารถส่งไปถึงทุกคนได้ในทาง eMail**

เป็นคำถามที่ดีและอยู่ในแนวคิดในการจัดทำทั้งจุลสารและจดหมายข่าวของคณะผู้จัดทำตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งก็ได้ทำเป็น pdf- file และได้นำลงไว้ใน Homepage ของ มทร.อีสาน ทุกฉบับอยู่แล้ว แต่ข้อจำกัดของการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่จะต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ ทั้งผู้ที่ต้องการ “ส่ง” และผู้ที่ “รับ” สาร นั้น ทำให้ยังคงต้องใช้การจัดพิมพ์ในรูปแบบมาตรฐานที่เหมือนกันไป ในปัจจุบัน

โลกการสื่อสารทุกวันนี้เจริญก้าวหน้าไปรวดเร็ว โดยเฉพาะ การสื่อสารไร้สายได้ ทำให้สังคมไทย เป็น **“สังคมคุย”** ที่มีจำนวนมากกว่า **“สังคมอ่าน”** มากมายหลายเท่า

ขอบคุณท่านที่ได้ “อ่าน” มาจนถึงบรรทัดนี้ และขอแสดงความดีใจด้วย ที่วันนี้เพียงน้อย ท่านก็ได้อ่านหนังสือแล้ว

พิเชษฐ สถิตยวิวัฒน์วงศ์
(pichetsatitwat@hotmail.com)

คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว

คณะที่ปรึกษา

รศ.ดร.วินิจ โชติสว่าง
คณะผู้บริหาร ศูนย์กลาง มทร.อีสาน

บรรณาธิการ

อ.พิเชษฐ สถิตยวิวัฒน์วงศ์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อ.อุไรวรรณ ล้อมวงศ์พานิช

กองบรรณาธิการ

ผศ.กุลวดี พุทรมงคล
อ.ชมพูนุท มิวงาม
คณะกรรมการจัดทำจดหมายข่าว มทร.อีสาน

ออกแบบและคอมพิวเตอร์

ผศ.ธวัชชานนท์ สิปปภากุล
อ.อดุลย์ วิสุทพิพัฒน์สกุล
นางสาวทัศนีย์ เป็รียบจันทน์

จัดทำโดย : แผนกงานวารสาร

(ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กองกลาง)